



เลขที่ ๗๓๔
วันที่ ๒๖ ๑.พ.๖๑ เวลา ๑๐.๕๘ น.

บันทึกข้อความ

รอง ลคบ. (นายพิเชต) รับที่ 313

วันที่ ๒๙ ๑.พ.๖๑ เวลา ๑๔.๑๓ น.

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร ๑๓๖๓๗

ที่ นร ๐๓๐๘/ ๖๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่าน รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิเชต ต๊ะปวง)

ข้อเท็จจริง

๑. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนทิพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมแทน เพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแบบสำรวจเพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และให้กำหนดตัวอย่างกิจกรรมในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายพิเชต ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมแทน เพื่อพิจารณาผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นต่อค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และได้กำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑๐ กิจกรรม ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมฯ พิจารณารับรอง รายงานการประชุม ปรากฏว่าเลขานุการกรมขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยขอตัดกิจกรรมค้นหาบุคลากรดีเด่นด้านการยึดถือค่านิยมองค์กร จึงคงเหลือกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ
สื่อสารผ่านบุคคล	๑.กิจกรรมเดินรณรงค์ค่านิยม	กพบ.	ทุกไตรมาส
	๒.ผู้บริหารสื่อสารค่านิยมผ่าน การประชุม/สัมมนา	ผู้บริหาร	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑

/๓.จัดทำสื่อ...